

Số: 8 /HD-LĐLĐ

Tp. Thủ Đức, ngày 25 tháng 01 năm 2024

HƯỚNG DẪN

**Tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021
của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024**

Thực hiện Hướng dẫn số 03/HD-LĐLĐ ngày 05/01/2024 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức hướng dẫn thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, làm cho mỗi đoàn viên công đoàn, người lao động thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy ý chí tự lực, tự cường, góp phần xây dựng và phát triển địa phương, Thành phố và đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc tự giác, thường xuyên của các cấp công đoàn, của từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động... gắn với xây dựng, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

- Đảm bảo tính hiệu quả, lan tỏa ngày càng sâu rộng những giá trị tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tránh hình thức, lãng phí, phô trương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền

- Tuyên truyền việc triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền về nội dung Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm gắn với các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2024: Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024); Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); Kỷ niệm 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2024); 83 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2024); Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024); 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024); Kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống ngành, địa phương và kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và của đất nước.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với cộng đồng quốc tế để bạn bè, Nhân dân trên thế giới hiểu đầy đủ hơn về Bác Hồ, về đất nước và con người Việt Nam.

- Tuyên truyền việc xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức của cán bộ công đoàn, cơ quan, đơn vị gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của tập thể và cá nhân, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả cần biểu dương, nhân rộng. Nâng cao chất lượng việc tổ chức kể chuyện dưới cờ hàng tuần, chú ý giới thiệu những gương làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong đoàn viên công đoàn.

- Tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2024. Vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực tham gia Giải thưởng của Thành phố Hồ Chí Minh và Trung ương đợt 2, giai đoạn 2023 - 2025; chủ động, tích cực tuyên truyền, quảng bá tác phẩm, ấn phẩm về chủ đề học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những tác phẩm, ấn phẩm có giá trị về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật tạo sức lan tỏa trong xã hội...

- Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, cơ quan. Tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng Internet, mạng xã hội; thông qua tọa đàm, hội thảo, giao lưu, gặp mặt, sinh hoạt

văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, báo cáo viên, tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt chính trị, thông tin thời sự... Tiếp tục cải tiến nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng của Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường số lượng, chất lượng tin, bài phản ánh kịp thời, sinh động về cách làm hay, sáng tạo, mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

- Tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi và các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2024 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

- Phê phán các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, hình thức, không hiệu quả, thiếu gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đoàn viên công đoàn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy chế, quy định liên quan đến thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đoàn viên công đoàn; hướng dẫn triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đoàn viên công đoàn trong giai đoạn mới làm cơ sở để cán bộ, đoàn viên công đoàn phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương cho cán bộ, đoàn viên công đoàn noi theo.

- Mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn xác định nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2024 "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình*"; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan, đơn vị nơi công tác, sinh hoạt.

- Thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

3. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động và kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm và các nội dung đột phá, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề đoàn viên công

đoàn bức xúc, những vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh của cơ quan, đơn vị

- Tiếp tục bổ sung nội dung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở, chương trình hoạt động năm 2024 và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên của tổ chức, đơn vị phù hợp với điều kiện, đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng đạo đức, văn hóa trong mỗi tổ chức và từng đoàn viên công đoàn; gắn với việc xác định và giải quyết hiệu quả những nội dung đột phá; giải quyết, xử lý những vụ việc, vấn đề gây bức xúc trong đoàn viên công đoàn, người lao động, những vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể, xác định rõ những nội dung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình, kế hoạch công tác năm nhằm làm chuyển biến rõ nét việc học tập và làm theo Bác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng cuộc sống về vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

4. Thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương

Phát huy vai trò giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5. Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Sơ kết, đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, các điển hình tiên tiến, tiêu biểu.

- Thường xuyên quan tâm phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tổ chức biểu dương và đề xuất biểu dương những điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh; kịp thời nhắc nhở, phê bình, uốn nắn những nhận thức và hành vi lệch lạc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Xây dựng và thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Triển khai sinh hoạt, quán triệt, tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2024 “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình*” và chuyên đề toàn khóa “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*”.

Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức (sẽ có hướng dẫn riêng).

7. Xây dựng, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 về xây dựng, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị nhằm phát huy đặc trưng, văn hóa, tính cách của con người Thành phố luôn năng động, sáng tạo, nhân ái, nghĩa tình, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân Thành phố, trở thành nguồn sức mạnh đặc thù trong xây dựng và phát triển Thành phố vinh dự mang tên Người.

Tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên công đoàn, người lao động phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, tuân thủ pháp luật, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội; tiếp tục tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh cho đoàn viên công đoàn, người lao động; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng gia đình văn hóa, tiến bộ, hạnh phúc; thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Kịp thời phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

III. Tổ chức thực hiện

1. Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức:

- Giao bộ phận Tuyên giáo là bộ phận tham mưu giúp Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức hướng dẫn, theo dõi thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và báo cáo về Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố và Ban Tuyên giáo thành ủy Thủ Đức theo quy định.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về chuyên đề năm 2023. Tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiêu biểu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại đơn vị và triển khai đến các Công đoàn cơ sở thực hiện.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).

2. Công đoàn cơ sở trực thuộc:

- Căn cứ tình hình thực tế, xây dựng hướng dẫn, triển khai việc tổ chức thực hiện đến cán bộ, đoàn viên, công đoàn, người lao động.

- Căn cứ tình hình thực tế, tham mưu cấp ủy triển khai, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền và đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tọa đàm, hội thảo, văn nghệ, hội thi, hoạt động truyền thông...

- Thường xuyên và kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng, tuyên truyền những điển hình tiêu biểu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, thuyết phục.

- Các đơn vị gửi báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về Bộ phận Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức qua địa chỉ mail tuyengiao.ldldtpthuduc@gmail.com, hạn chót ngày 29/02/2024.

Nơi nhận :

- Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP. HCM;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức;
- Thường trực LĐLĐ TP Thủ Đức;
- Các bộ phận chuyên đề;
- CĐCS trực thuộc;
- Lưu: VT, TG.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Phước Hùng